



บทความรุกรการเกษตรเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

ฝ่ายวิทยุการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 02-5798511 โทรสาร 02-5793927

เรียบเรียงโดย นางสาวพีพรรณ จันเพ็ง

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร

เรื่อง สตก. ร่วมเวที COP29 ณ สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเว็บไซต์ ชาร์ม เอล เซค
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรและความมั่นคงอาหาร รองรับเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567

สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 - 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สตก. ร่วมเวที COP29 ณ สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเว็บไซต์ ชาร์ม เอล เซค แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรและความมั่นคงอาหาร รองรับเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ

นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สตก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 29 (COP29) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคีสมาชิกภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ซึ่ง สตก. ได้ส่งผู้แทนร่วมประชุม COP29 ดังกล่าวระหว่างวันที่ 11 - 16 พฤศจิกายน 2567 โดยมีประเทศอาเซอร์ไบจานเป็นเจ้าภาพ และภาคีสมาชิกกว่า 200 ประเทศเข้าร่วม

ประเด็นหรือด้านการเกษตร คือ การขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Sharm el-Sheikh joint work on implementation of climate action on agriculture and food security ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้การประชุมองค์การย่อยเพื่อให้คำปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 61 (SBSTA 61) และการประชุมองค์การย่อยด้านการดำเนินงานครั้งที่ 61 (SBI 61) โดยภาคีสมาชิกได้หารือและมีฉันทามติแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาเว็บไซต์ ชาร์ม เอล เซค (Sharm el-Sheikh online portal) เพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มโอกาสในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร รวมถึงเป็นช่องทางในการขอสนับสนุนทางการเงิน ทั้งจากภาคีสมาชิกด้วยกันและภาคส่วนต่างๆ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารือการเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในภาคเกษตรและความมั่นคงอาหาร ในช่วงของการประชุมองค์การย่อยภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี 2568 ด้วย

สำหรับการดำเนินงานในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการเตรียมการรองรับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกร และเสริมสร้างภาคเกษตรไทยให้มีสมรรถนะและภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเชื่อมั่นว่า เมื่อเว็บไซต์ชาร์ม เอล เชค พัฒนาเรียบร้อยแล้ว จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาคการเกษตรให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไทยจะร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล/โครงการต่างๆ ที่สำคัญผ่านเว็บไซต์ร่วมกับประเทศต่างๆ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาวในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรและความมั่นคงอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรและความมั่นคงอาหาร หรือ Sharm el-Sheikh joint work on implementation of climate action on agriculture and food security เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคเกษตร ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคีสมาชิกภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ซึ่งเป็นข้อมติจากการประชุม COP27 ปี 2565 ที่กำหนดให้ภาคีสมาชิกหารือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อภาคเกษตรสามารถผลิตอาหารได้อย่างยั่งยืนและมีส่วนในการเสริมสร้างความมั่นคงอาหารของโลก และจะสรุปผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามแผนในการประชุม COP31 ปี 2569 ต่อไป

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั่วประเทศ

ข้าว

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 14,768 บาท สัปดาห์ก่อน 14,848 บาท

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,812 บาท สัปดาห์ก่อน 9,915 บาท

ข้าวโพด

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.26 บาท สัปดาห์ก่อน 8.19 บาท

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.33 บาท สัปดาห์ก่อน 6.28 บาท

ถั่วเหลือง

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ถั่วลิสง

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์ที่ไม่มีราคา

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.23 บาท สัปดาห์ก่อน 35.15 บาท

ถั่วเขียว

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ปาล์มน้ำมัน

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.34 บาท สัปดาห์ก่อน 7.71 บาท

มันสำปะหลัง

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 2.07 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

มันเส้น

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.97 บาท สัปดาห์ก่อน 6.03 บาท

ไหม

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 2,197 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 1,613 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 973 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

สับปะรด

สับปะรดโรงงาน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 12.05 บาท สัปดาห์ก่อน 11.90 บาท

สับปะรดบริโภค สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 14.52 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ยางพารา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 66.22 บาท สัปดาห์ก่อน 66.13 บาท

ยางก้อนคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 30.80 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

เศษยางคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 28.73 บาท สัปดาห์ก่อน 28.89 บาท

น้ำยางสดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 62.32 บาท สัปดาห์ก่อน 62.28 บาท

ราคาสินค้าปศุสัตว์

สุกร

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก. ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.97 บาท สัปดาห์ก่อน 70.74 บาท

ไก่เนื้อ

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.60 บาท สัปดาห์ก่อน 40.56 บาท

ไข่ไก่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 366 บาท สัปดาห์ก่อน 367 บาท

ไข่เป็ด

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 417 บาท สัปดาห์ก่อน 416 บาท

โคเนื้อ

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.02 บาท สัปดาห์ก่อน 78.77 บาท

กระบือ

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 57.64 บาท สัปดาห์ก่อน 57.21 บาท

ราคาสินค้าประมง

ปลาตูกบึกก้อย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 56.02 บาท สัปดาห์ก่อน 64.32 บาท

ปลาช่อน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 79.06 บาท สัปดาห์ก่อน 78.67 บาท

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 151.70 บาท สัปดาห์ก่อน 151.34 บาท

ปลาทุ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.90 บาท สัปดาห์ก่อน 73.07 บาท

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ปลาเปิด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ปลาปน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 29.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุดเดียว โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์รายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่

- Call Center 1170

- เว็บไซต์ www.moac.go.th/builder/service/

- อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884

ขอขอบคุณ กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เรื่อง สศก. ร่วมเวที COP29 ณ สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเว็บไซต์ ชาร์ม เอล เซค แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรและความมั่นคงอาหาร รองรับเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญ ประจำสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณ เป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 0 2561 2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook / Tiktok / X โดยพิมพ์หาชื่อ “เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน” เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตร ได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ